
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2566  

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสุนิสา อภัยจิต ประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
2 นายอุดม ศรีคง รองประธานสภา อบต.สายทอง อุดม ศรีคง  
3 นายชาญณรงค์ วงศ์อ่อน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ชาญณรงค์ วงศ์อ่อน  
4 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
5 นายสหเดช แก้วมะณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สหเดช แก้วมะณี  
6 นายสมเกียรติ ลิ้มประยูร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมเกียรติ ลิ้มประยูร  
7 นายอภิชัย ออมสิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 อภิชัย ออมสิน  
8 นางปราณี กล่อมตระกูล เลขานุการสภา อบต. ปราณี กล่อมตระกูล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 นางสาวอุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางสมหมาย สุภาภพ เลขานุการ อบต.สายทอง สมหมาย สุภาภพ  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อภิชาติ เพชรคุ้ม  
7 นางสาวณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณัฐพัชร จันทร์ทองอยู่  
8 นางสาวชินาภา วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ ชินาภา วงษ์สุวรรณ  
9 นายไพศาล เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไพศาล เจริญศิลป์  

10 นายศิลา ยามช่วง นายช่างโยธา ศิลา ยามช่วง  
11 นายเชาวลิต วงศ์เงิน ก านันต าบลสายทอง เชาวลิต วงศ์เงิน  
12 นางอัญชิสา ชุ่มยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เพ็ญชิสา บัวเล็ก แทน 
13 นางธนาภา จิตอักษร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
14 นายชูกิจ ชูวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ชูกิจ ชูวงศ์  
15 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 จรัญ นิ่มพงษ์  

 
ผู้มาประชุม  จ านวน 8 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน - คน    
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
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นางปราณี ฯ     บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองสายทอง มาประชุมครบจ านวน  
เลขาสภา ฯ               8 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนางสุนิสา อภัยจิต ต าแหน่ง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นางสุนิสา ฯ   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองสายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
ประธานสภา ฯ ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสุนิสา ฯ  1. แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 1 ราย  
ประธานสภา ฯ  นายวัชรพล  สิงห์ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
นายวัชรพล  ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง รองประธานสภาองค์การบริหาร 
นักวิชาการศึกษา  ส่วนต าบลสายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง คณะผู้บริหาร และ 

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมชื่อ นายวัชรพล  สิงห์ส าราญ ต าแหน่ง นักวิชาการ
ปฏิบัติการ ชื่อเล่น ชื่อตุ๊  ก่อนที่จะมารับราชการผมเคยเป็นครูอัตราจ้างที่จังหวัดอุดรธานี
ครับ ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาบรรจุที่องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง และผมจะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 

  
นางสุนิสา ฯ  2.ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประธานสภาฯ   เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดค่ะ 
 
น.ส.พรเพ็ญฯ  เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หัวหน้าส านักปลัดฯ        และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย  จึงได้จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดโครงการ 
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทอง 
หนองเจ็ดเส้น ตั้งแต่เวลา  06.00 น. โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการท่านละ 500 บาท 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะ     

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัยวิสามัญ (การประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสายทองสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566) 
 
 
 

/ตามท่ีได้... 
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นางสุนิสา ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566  
ประธานสภา ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ดิฉัน ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566  
    เห็นชอบ  7 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นางสุนิสาฯ  3.1 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

 
นายสมศักดิ์ฯ   ตามท่ีกระมผมได้ยื่นญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566  
นายก อบต.   จ านวน 1 โครงการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง (พร้อมป้ายโครงการ)  
หมู่ที่ 4 ต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สืบเนื่องจากว่า ถนนบริเวณดังกล่าว 
เป็นถนนดินลูกรัง ซึ่งประชาชนและเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรอยู่เป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสายทอง เพ่ือให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น กระผมขอให้
หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นคนชี้แจง
หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมครับ 
 

น.ส.พรเพ็ญฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
หัวหน้าส านักปลัด การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

/(3)เม่ือได้... 
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(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดย
การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดิฉันขออนุญาต
น าเรียนถึงยอดเงินสะสมในปัจจุบันและที่สามารถน าไปใช้ได้ค่ะ 
- เงินสะสมที่น าไปได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก 
ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว  จ านวน 7,010,389.12 บาท 
- ส ารองบุคคล (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน)  จ านวน  2,400,000  บาท 
- กันไว้ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน จ านวน  3,200,000 บาท     
-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  1,410,389.12 บาท 

 
 

/รายงาน... 
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/มีสมาชิก... 

17,860,699.89    
หัก  1,349,501.57   

6,437,209.20   7,786,710.77      
บวก -                   

10,073,989.12    
หัก 2,452,600.00   

-                

-                2,452,600.00      
7,621,389.12     (๑)

หมายเหตุ :

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันท่ี  30  กันยายน  2565 7,621,389.12      (๒)
หัก 5,600,000.00      

2,021,389.12      
หัก -                

-                
-                -                   

บวก -                
19,868.00       19,868.00          

2,041,257.12      

3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันท่ี  30 กันยายน  2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง

ณ วันท่ี 22 เมษายน  2566

สํารองตามระเบียบฯ 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้หลังหักสํารองตามระเบียบ 
 - เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย 
 - จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในปี (ท่ีอนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)
 - ถอนคืนเงินรายรับในปี 
 - เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหน้ีผูกพันแล้ว
 - รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ 

รายจ่ายประจําปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ียังไม่ได้รับเงิน 

 - รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน    
และก่อหน้ีผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือต้ังหน้ี** 
 - เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ท้ังท่ีไม่ได้ก่อหน้ี
ผูกพันและท่ีก่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือต้ังหน้ี 
 - รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
1. *บัญชีหน้ีสินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังน้ี 

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะส้ัน 
1.2 รายได้รอการรับรู้ - ระยะส้ัน 
1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 

2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทํางบประมาณ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตําบลสายทอง

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง
 - หน้ีสิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 * 
 - เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
เงินกู้ระยะยาว
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565



๖ 

 

นางสุนิสาฯ   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีท่านใด สอบถามเพ่ิมเติม ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะว่าอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือไม่ค่ะ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1  เสียง 
 

นางสุนิสาฯ  3.2 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ          ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

 
น.ส.พรเพ็ญฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
         ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
         โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    1.โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ  
   ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์   
   (กลม) ขาเหล็ก ชนาดหน้ากว้าง 118 ซม. สูง 74 ซม. (ตัวละ 2,800 จ านวน 10 ตัว) 
   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   -เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   งบประมาณตั้งไว้  84,000.-  บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 71,765.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
 รวมโอนลด    28,000.- บาท  ( สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 โอนตั้งรายการใหม่ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 

   /ครุภัณฑ์... 



๗ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์ (กลม) ขาเหล็ก ขนาดหน้ากว้าง 118 ซม.สูง 74 ซม. 
   งบประมาณตั้งไว้  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
 รวมโอนตั้งรายการใหม่    28,000.- บาท  ( สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

    2.โอนตั้งรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ  
   บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน     

   เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ  

   แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู รายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   -เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    งบประมาณตั้งไว้  84,000.-  บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 43,765.-  บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
 รวมโอนลด    35,500.- บาท  ( สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 โอนตั้งรายการใหม่ 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน      
   (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู  งบประมาณตั้งไว้  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
 รวมโอนตั้งรายการใหม่    35,500.- บาท  ( สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

    3.โอนตั้งรายการใหม่ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
   ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จ านวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ 
   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 

   /งบบุคลากร... 



๘ 

 

งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   -เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    งบประมาณตั้งไว้  84,000.-  บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 8,265.-  บาท (แปดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
 รวมโอนลด    6,900.- บาท  ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 โอนตั้งรายการใหม่ 

   งานบริหารงานคลัง 
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จ านวน 1 ตู้ 
   งบประมาณตั้งไว้  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน)  

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
 รวมโอนตั้งรายการใหม่    6,900.- บาท  ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

นางสุนิสาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ หากไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมว่า
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 หรือไม่ค่ะ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เห็นชอบ  7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1  เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอ่ืนๆ 
นางสุนิสา ฯ                มีสมาชิกท่านใดจะสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
นางปราณีฯ  ดิฉัน นางปราณี กล่อมตระกูล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อยากฝาก
เลขาสภาฯ   เรื่องท่อระบายน้ าหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะและอยากให้เอาลูกรังไปลงตรงบ้านตาโก เนื่องจาก 

ถนนบริเวณนั้นช ารุดค่ะ 
 

/กระผม... 
 



๙ 

 

นาชาญณรงค์ฯ  กระผม นายชาญณรงค์ วงศ์อ่อน ส.อบต.ม.2 อยากให้ทางผู้บริหารได้แจ้งให้ผู้รับเหมามา 
ส.อบต.ม.2  เก็บเศษปูนตรงทางโค้งบ้านนายตุ เนื่องจากผู้รับเหมาได้น ารถปูนวิ่งทับจนฝาท่อได้พังและ  

ตกลงไปกลบทางระบายน้ า  
 
นายสหเดชฯ  กระผม นายสหเดช แก้วมะณี ส.อบต.ม.4 อยากสอบถามดังนี้ครับ 
ส.อบต. ม.4  1.ขอขอบคุณผู้บริหารนะครับที่อนุมัติโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง 
   ลูกรัง ของหมู่ที่ 4  

2.ผู้รับเหมาถนนขนดินท าให้ไฟฟ้าของหมู่ที่ 4 ล้มไป 2 ต้น เวลาพระมาบิณฑบาตจะ
ล าบากเนื่องจากไม่มีแสงไฟส่องสว่าง อยากให้ผู้บริหารได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการ
แก้ไขให้ครับ 
3.เส้นทางบ้านนางทุเรียน – บ้านก านันเทือง หญ้ารกอยากให้ทางผู้บริหารได้ประสานงาน
กับหน่วยงานที่มีรถตัดหญ้ามาตัดให้ครับ 

   4.ที่ได้มีการส ารวจว่าจะขุดลอกคลอง ไม่ทราบว่าจะด าเนินการในช่วงไหนครับ 
   5.ตรงคันดินหมู่ที่ 4 ไม่ทราบว่าจะด าเนินการตอนไหนครับ 
 
นายสมศักดิ์ฯ  กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบิหารส่วนต าบลสายทอง ขอชี้แจงดังนี้ครับ 
นายก อบต.  1.เรื่องของรถผู้รับเหมาวิ่งดินที่ท าให้ต้นเสาไฟฟ้าล้มนั้น อยู่ระหว่างการด าเนิน 
   การแก้ไขครับ เขารอวัสดุอุปกรณ์อยู่ครับ 
   2.ส่วนเรื่องของการขุดลอกคลองนั้น ทางกองช่าง ได้ท าหนังสือของบประมาณไปที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ครับ 
 

นายเชาวลิตฯ   กระผม นายเชาวลิต วงศ์เงิน ก านันต าบลสายทอง ขอสอบถามครับ 
ก านันต าบลสายทอง      เรื่องการชุดลอกคลอง ผมอยากให้มีการประสานงานระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วต าบลสายทองครับ จะได้ไม่เกิดปัญหาว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ท า  
  อยากให้รับทราบกันทั้งสองฝ่าย ว่าจะขุดลอกตรงจุดไหน 

 
นายสมเกียรติฯ  กระผม นายสมเกียรติ ลิ้มประยูร ส.อบต.ม.5 ขอสอบถามครับ 
ส.อบต. ม.5   1.อยากจะขอถังขยะเพ่ิมครับ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับ 
     
นายอภิชัยฯ   กระผม นายอภิชัย ออมสิน ส.อบต.ม.7 ขอสอบถามดังนี้ครับ 
ส.อบต. ม.7   1.ตรงพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 10 ไฟส่องสว่างดับไป 1 ดวงครับ   
   อยากให้แก้ไขครับ 
   2.ไฟฟ้าตรงซอย 19 และซอย 20 ดับ 1 ดวง ครับ ขอให้แก้ไขด้วยครับ 

   /3.อยาก... 



๑๐ 

 

   3.อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดอ่างทอง เข้ามาแก้ไขไฟฟ้าโซล่าเซลตรงทางเข้าวัดแสนสุขครับ ดับไป 4 ดวง 

 
นายสมศักดิ์ฯ   ในส่วนของพ้ืนที่เรา เราสามารถท่ีจะซ่อมแซมได้ครับ แต่อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายก อบต.   อ่างทอง เราไม่สามารถบังคับให้เขามาท าได้ แต่เราประสานได้ครับ เดี่ยวจะให้ทางกองช่าง 
   ประสานงานไปเพ่ือให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้ามาแก้ไขครับ 
 
นายอุดมฯ   กระผม นายอุดม ศรีคง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ขอให้ตรงศาลา 
ส.อบต.ม.8   หลวงพ่อผอมมีการติดไฟส่องสว่างเพ่ิมครับเพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยครับ 
 
นางอุบลฯ   ดิฉัน นางสาวอุบล เฉลิมจักร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ตามท่ีนายก 
รองนายก อบต.ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการ 
   น้ าและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วน    
   ต าบลโรงช้าง โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้มี 4 หัวข้อ คือ  
   1.สถานการณ์น้ า  
   2.แผนการส่งน้ านาปี 2566  
   3.การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า  
   4.อ่ืนฯ และมติในที่ประชุมเห็นชอบให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช ด าเนินการ 

ดังนี้  
        1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ าที่สถานีสูบน้ าบางแก้วเพ่ิมเติม  
                                    2.ขุดลอกคลองหนองขโมย 2 (ขวา-มหาราช)  
        3.ซ่อมสถานีสูบน้ าบางเสด็จ 
        4.ด าเนินการสร้างสถานีสูบน้ าคลองโพและฝากประชาสัมพันธ์ว่ากรมชลประทาน 
                                    ได้ส่งน้ าให้แก่เกษตรกรที่ท านาปรัง ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่  
                                    30 เมษายน 2566  และจะปล่อยน้ าเพ่ือให้เกษตรกรได้ท านาปี ตั้งแต่วันที่ 13 
                                    พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปค่ะ 
 
นายเชาวลิตฯ   1.ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านันต าบลสายทอง  พนักงานส่วนต าบล ที่ร่วมจัดงานหลวงพ่อผอมได้เป็นอย่างดีครับ 
   2.ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ผู้ใหญ่บ้าน ที่ออก 

ตรวจตั้งด่านสกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ซ่ึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายจ านวน
2 ราย พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จ านวน 200 เม็ด และจากการตรวจปัสสาวะพบมีสาร
เสพติด 

/3.ผม... 



๑๑ 

 

3.ผมขอนัดหมายผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
ร่วมกันออกตรวจในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ครับ 

   4.เรื่องการขุดลอกคลองในหมู่ที่ 6,4,5 ยังไม่ได้ลอกคลอง จะด าเนินการตอนไหนครับ 
5.เรื่องรถวิ่งดินผ่าน หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 7 ส่งผลให้ถนนปูนได้ช ารุด ผมอยากให้ทางองค์การ  
บริหารส่วนต าบลสายทอง ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจด้วยนะครับว่า เมื่อรถดินวิ่งผ่าน 
นั้น ส่งผลให้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายหรือไม่ และให้ช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยครับ 
6.หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ที่มีการเชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ได้แนบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองไปให้ด้วย ผมอยากให้มี
การแก้ไข ขอให้ท่านส่งรายงานการประชุมาให้ทุกครั้งที่มีการเชิญประชุมด้วยครับ 

   7.อยากให้ทางผู้บริหารได้มีการแก้ไขป้ญหาเกี่ยวกับปัญหาของระบบประปาที่ตอนนี้มี 
   ปัญหาเรื่องน้ าด า  
 
นายสมศักดิ์ฯ  ปัญหาต่างๆที่ทุกท่านได้เสนอมานั้น ผมจะรีบด าเนินการแก้ไขให้กับทุกท่านครับ 
นายก อบต.  เรื่องปัญหาเครื่องเสียงผมก็จะรีบด าเนินการแก้ไขครับ  
 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
นางสุนิสา ฯ  ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ท่านใดจะเสนอเรื่อง
ประธานสภา ฯ  อ่ืนๆอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉัน ขอปิดประชุมค่ะ 
 
ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)       ปราณี กล่อมตระกูล  ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางปราณี กล่อมตระกูล) 
                              เลขานุการสภา ฯ 
 
    (ลงชื่อ)  สุนิสา อภัยจิต  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นางสุนิสา อภัยจิต) 
        ประธานสภา อบต.สายทอง 
 

(ลงชื่อ)         สหเดช แก้วมะณี  ประธานตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสหเดช แก้วมะณี) 
         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 /(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ)      สมเกียรติ ลิ้มประยูร  ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
       (นายสมเกียรติ ลิ้มประยูร) 
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 
    (ลงชื่อ)        อภิชัย ออมสิน  ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 

        (นายอภิชัย ออมสิน) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
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